

สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุงเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	<p>- ให้ลดขั้นตอนการดำเนินการในการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายในที่ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยแล้ว โดยให้เร่งรัดการแก้ไขกฎหมาย ลดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวก ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการ และนำเทคโนโลยี เข้ามาใช้ เพื่อลดภาระของประชาชน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้ได้ เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน</p>	ทุกส่วนราชการ
๒. การดำเนินแผนงาน/โครงการประจำปี และการประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน	<p>- ให้เชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปี (แผนงาน/โครงการ) กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการดำเนินการแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว รวมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติให้ประชาชนได้ เข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ให้เร่งรัดดำเนินโครงการขนาดเล็ก โดยเฉพาะโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เน้นการจ้างแรงงานในพื้นที่ให้ประชาชน มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ ส่วนโครงการขนาดใหญ่ให้วางแผน ดำเนินการเป็นระยะ ๆ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นต้น</p> <p>- ให้นำร่องโครงการด้านการเกษตร โดยเน้นเชื่อมโยงอุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (Demand) ทั้งนี้ อาจส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่หรือการปลูกพืชทดแทน</p> <p>- ให้จัดเตรียมโครงการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเสนอขอแปรญัตติเพิ่มเติม ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- ให้ดำเนินโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเน้นการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้</p>	ทุกส่วนราชการ
๓. การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	<p>- ให้ยึดหลักการดำเนินการที่สำคัญ คือ ๑) ป้องกันการติดเชื้อ และ ๒) ป้องกันการแพร่ระบาด โดยเน้นสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่า ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่สามารถรองรับได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน</p> <p>- ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คือ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าประเทศอื่น ทำให้ประเทศไทยสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ในการดำเนินการมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ ๖ ให้จังหวัดชายแดน จังหวัดตอนใน และจังหวัดที่มีท่าอากาศยาน ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความสมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจและมิติด้านสาธารณสุข</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบการดำเนินงานในภาพรวมของพื้นที่ โดยเฉพาะการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องทราบการดำเนินการ โดยอาจขอข้อมูลผู้เดินทางผ่านช่องทางต่าง ๆ จาก</p>	<p>- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง</p> <p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง</p> <p>- ด้านควบคุมโรคติดต่อ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา</p> <p>- แรงงานจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการกำกับติดตามการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและการส่งต่อไปยังสถานที่กักกันตัวอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถอุดช่องว่างรอยต่อที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้เตรียมการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ โดยจะต้องมีการกักกันตัว ๑๔ วัน ผ่านสถานที่กักกันตัว ซึ่งจะให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาตามศักยภาพที่สามารถรองรับได้ ทั้งนี้ ให้เน้นการวางจุดข้อมูลการข่าว/สายข่าว - ให้เตรียมความพร้อมรองรับด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งสร้างมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และสร้างรายได้เข้ามาในประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ
๔. การบริหารจัดการน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้พิจารณาหาวิธีการกักเก็บน้ำ โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้เน้นรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม และมุ่งเน้นตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการชลประทานระยอง - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ อาทิ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฝนตกในพื้นที่นอกแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเข้ามาเก็บไว้ให้ได้มากที่สุด เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน แก้มลิง เป็นต้น โดยกระจายการเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดตามหลักแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันดำเนินการ - ให้แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจ โดยในกรณีป่าพรุให้หาแหล่งน้ำไว้ในพื้นที่ สำหรับกรณีนักท่องเที่ยวให้ดูแลติดตามนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ - ให้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ตั้งเตือนและจับกุมรถที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และการแข่งรถอย่างคึกคะนองของเยาวชน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง - โครงการชลประทานระยอง - อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด - อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
๖. โครงการจิตอาสาพระราชทาน	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ให้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ยึดหลักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งทางพฤตินัยและนิตินัยในทุกกิจกรรม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
๗. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ศูนย์ดำรงธรรมสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนจากเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือจากกระทู้ถามในรัฐสภา อย่าให้ปรากฏภาพที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือออกมาเรียกร้องผ่านทางสื่อ - ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

ประเด็น	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	<ul style="list-style-type: none"> - ให้สร้างสีสันให้กับประเทศและท้องถิ่น (Colorful) ให้เกิดความสะอาดในพื้นที่รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้แนวคิด “ถูก ทน ดี” - ให้ดำเนินการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยมีการเพิ่มมูลค่าของขยะ การมีโรงงานกำจัดขยะของอำเภอ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลโดยภาคราชการ ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
๙. การดำเนินงานด้านการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เน้นขับเคลื่อนภาคการเกษตรไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) โดยให้นำเศษวัสดุการเกษตรกลับมาใช้ใหม่ เช่น ชังข้าวโพด ฟางข้าว เป็นต้น รวมทั้งลดการเผาเศษวัสดุการเกษตรลง - ให้ดำเนินการลดต้นทุนการผลิต เช่น การลดต้นทุนปุ๋ย เป็นต้น - ให้พัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ เช่น ข้าวพันธุ์ กข ๘๗ ข้าวพันธุ์นิ่ม เป็นต้น เพื่อให้สามารถแข่งขันและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแต่ยังคงพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพควบคู่ไปด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มุ่งเน้นการทำลายเครือข่ายยาเสพติดทั้งรายย่อยและรายใหญ่ - ให้กำกับดูแลเพื่อป้องกันปัญหาเสพติดในสถานบริการ สถานบันเทิง และร้านเกม ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) - ให้เน้นกลไกการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง - ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ - สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง
๑๑. การดำเนินงานด้านการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด (กศจ.) กำกับดูแลบุคลากรครูให้อบรมสั่งสอนเด็กให้มีวินัย และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ สามารถดำเนินการร่วมกันในรูปแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)” 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง